



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๘๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๑๑

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๑๕๕๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนรัชฎาภิเศก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๔๖

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการวางผังเมือง เช่น พื้นที่ซับน้ำ พื้นที่ระบายน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ปัจจุบันดำเนินการแล้วในพื้นที่ ๕ กลุ่มน้ำ แต่ไม่ครอบคลุมภาคใต้ ทำให้ขาดความเชื่อมโยง และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยภาคใต้</p> <p>ทั้งนี้ ให้นำแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการฟื้นฟูภาคใต้ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก และเชื่อมโยงกับกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ</p> <p>๒. เร่งรัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น ๑ ปีที่เหลือของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการทำงานใหม่ของรัฐบาล เพื่อสามารถส่งต่อรัฐบาลใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้อยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปประเทศ (การปรับตัวตามสถานการณ์)</p> <p>๓. สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจัดสัมมนาแนวทางการทำงานเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถนำไปปรับใช้ กำกับดูแลการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และส่งเสริมให้ มท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างสถาบันธนาคารที่มีการอบรม Balance Scorecard การวางแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ การบริหารโครงการ เป็นต้น</p> <p>๔. การดำเนินการตาม Roadmap ให้เป็นไปตามกระบวนการ และกรอบระยะเวลาการยกย่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่</p>	ยผ./ทต./ปภ. ทุกหน่วยงาน สตร.สป.
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>๑. สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>๑.๑ ทำหน้าที่ของต่างประเทศต่อกระแสข่าวการเลื่อนการเลือกตั้ง</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า แม้จะมีกระแสข่าวการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็นปี ๒๕๖๑ ก็ยังไม่มีผลต่อท่าทีของต่างประเทศที่มีต่อไทยแต่อย่างใด เพราะต่างประเทศได้รับรู้ถึงพัฒนาการไปสู่การเลือกตั้งมาโดยตลอด และยกตัวอย่างการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเสมือนสัญญาประชาคมที่ไทย จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม ๆ และแสดงให้เห็นว่าไทยจะสามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้อย่างแน่นอน</p> <p>๑.๒ การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒๕๕๗ เป็นต้นมา และในปี ๒๕๕๙ มียอดผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก จำนวน ๒,๖๒๓ ครั้ง</p> <p>๒. สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๒.๑ การจัดการอุทกภัยภาคใต้</p> <p>รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้มีการวางแผนทางในการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ให้ชัดเจน โดยจัดแบ่งตามพื้นที่และประเภทการฟื้นฟู แล้วเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยทหารไปประชุมแบ่งมอบงานการฟื้นฟูต่อไป นอกจากนี้ ยังให้หาสาเหตุการตายจากน้ำท่วมและหาแนวทางป้องกันในอนาคตด้วย</p> <p>๒.๒ การลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>กรณีชมรมไทยปลอดภัยออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะอย่างเคร่งครัด และผลักดันให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงจัดทำคู่มือความปลอดภัยติดตั้งภายในรถ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการการสร้างความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ ดังนี้ ๑) ในระยะสั้นจะให้รถตู้ทุกคันติด GPS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้ขนส่งจังหวัดประสาน ผวจ. เพื่อจัดหาจุดจอดรถตู้โดยสารชั่วคราวให้เป็นจุดเดียวเพื่อสะดวกต่อการควบคุม และ ๒) ในระยะยาวจะเปลี่ยนรถตู้โดยสารไปเป็นรถไมโครบัส ภายในปี ๒๕๖๒</p> <p>อย่างไรก็ตาม ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติกังวลว่าการยกเลิกรถตู้โดยสารสาธารณะเร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร ซึ่งปัจจุบันมีถึง ๗,๔๐๐ คัน นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้นโยบายว่าควรมีการจัดทำป้ายภาพหรือข้อความที่สื่อถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนนติดตั้งตามทางหลวงที่ประชาชนเห็นได้ง่าย และขอให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทำการรณรงค์กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงให้มีความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุด้วย</p> <p>๒.๓ การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ</p> <p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ด้วยการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า จัดตั้งธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ โดยนำเศษใบไม้แห้งมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง มีประกาศกรมป่าไม้กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่า ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า และเตรียมสนธิกำลังป้องกันและควบคุมไฟป่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ ประสานกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับชื่อศูนย์ดำรงธรรม และ มท. มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ รวมทั้ง หากกระทรวงอื่น ๆ จะจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม สามารถจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเองได้หรือไม่</p>	<p>สตร.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การจัดการอุทกภัยภาคใต้ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่ภาคใต้ ณ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ และจะจัดประชุมเพื่อเตรียมการลงพื้นที่ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้จัดทำข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุม ดังนี้</p> <p>๑) แนวทางการดำเนินงาน การเตรียมการ และการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน</p> <p>๒) แนวทางการฟื้นฟู โดยให้หน่วยงานภายใต้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จัดทำข้อมูลแนวทางการฟื้นฟูระยะแรก และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดความเสียหายทรัพย์สิน บ้านเรือน การสูญเสียชีวิตงบประมาณในการช่วยเหลือ ฯลฯ เพื่อกำหนดแนวทางการฟื้นฟูในภาพรวม</p> <p>ทั้งนี้ แนวทางการฟื้นฟูหน่วยทหารเป็นแกนกลางบูรณาการในการช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อระดมเครื่องมือ ทรัพยากร โดย มท. ต้องทราบข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสียหายที่เห็นอย่างไร รวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันในอนาคต</p> <p>๓) จัดเตรียมข้อมูลแนวทางการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จ เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๓. การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ๙ จังหวัด จัดทำข้อมูลแผนการเตรียมการให้ครอบคลุมพื้นที่ ๙ จังหวัด เพื่อชี้แจงให้คณะรัฐมนตรีรับทราบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐</p>	<p>ปก.</p> <p>ปก.</p>
<p>ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๙๘.๒๓ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๒๐๘.๗๙๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๔๑.๗๕๘ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไป เป็นเงิน ๑,๗๖๗.๐๓๒ ล้านบาท ระยะที่ ๒ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๙.๔๔ ล้านบาท โดยให้กรุงเทพมหานครของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>กรุงเทพมหานคร (นายศิริชัย จงตระกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก สำนักงานระบายน้ำ)</p> <p>๑. ผลการดำเนินการและความคืบหน้าโครงการระยะที่ ๑ จำนวน ๑๑ โครงการ โดยได้จัดทำแบบรายการและราคากลาง จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบพัสดุ ฯ แยกประเภทรายการโครงการเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้</p> <p>๑.๑ โครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบพัสดุ คาดว่าจะสามารถประกวดราคาและลงนามสัญญาได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศกมนตรี)</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท ๓๑ และซอยสวัสดิ์</p> <p>๓) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง</p> <p>๔) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท ๔ (นานาใต้)</p> <p>๕) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท ๑๔</p> <p>๖) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๗ และถนนสวนพลู</p> <p>๑.๒ โครงการที่มีงบประมาณเกิน ๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนเริ่มดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป คาดว่าจะสามารถประกวดราคาและลงนามสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ ๖</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์</p> <p>๓) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย)</p> <p>๔) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท ๓๙</p> <p>๕) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท ๑๐๗ ถึงคลองบางนา</p> <p>๒. การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการโครงการ กทม. ได้ดำเนินการประชุมประสานงานด้านการใช้พื้นที่ การจราจรและการรื้อย้ายสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้าง ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแผนการก่อสร้างในพื้นที่ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แขวงทางหลวงกรุงเทพมหานคร และแขวงทางสมุทรปราการ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การนำเสนอให้เพิ่มเติมรายละเอียดแต่ละโครงการให้ชัดเจน ทั้งวันลงนามในสัญญา และระยะเวลาการก่อสร้าง (เริ่ม และแล้วเสร็จเมื่อไหร่)</p> <p>๒. ระบุพื้นที่ เปรียบเทียบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างก่อนและหลัง มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถชี้แจงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหา และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงอย่างไร</p>	<p>กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. กำหนดแผนการระบายน้ำให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>๔. แจ้งผลการพิจารณาโครงการ ฯ ระยะที่ ๒ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายหลังจากที่ สงป. กำหนด Pre-ceiling ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย และหากมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ฯ ระยะต่อไป ให้เตรียมของงบประมาณต่อเนื่องและประสาน มท. พิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนระบบระบายน้ำชั่วคราว ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ฯ</p>	
<p>ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวราสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักงานระบายน้ำ)</p> <p>๑. กทม. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง และคลองบางลำพู) จากบริเวณสะพานโอสถานนท์ ถึง แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระสุเมรุ โดยแบ่งบริเวณออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้</p> <p>๑) บริเวณที่ ๑ ตั้งแต่สะพานโอสถานนท์ – สะพานดำรงสถิต (ระยะทางประมาณ ๐.๗๕ กิโลเมตร)</p> <p>๒) บริเวณที่ ๒ ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต – สะพานผ่านฟ้า ฯ (ระยะทางประมาณ ๑.๑๐ กิโลเมตร)</p> <p>๓) บริเวณที่ ๓ ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้า ฯ – แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระสุเมรุ (ระยะทางประมาณ ๑.๕๐ กิโลเมตร)</p> <p>ทั้งนี้ บริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒ เป็นส่วนของคลองโอ่งอ่าง และบริเวณที่ ๓ เป็นคลองบางลำพู โดย กทม. มีโครงการพัฒนาคลองโอ่งอ่างจากบริเวณสะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต ซึ่งเป็นระยะแรกของโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๘ เดือน งบประมาณ ๓๒๕.๔ ล้านบาท เพื่อดำเนินการ ๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ งานก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน คสล. พร้อมระบบรวบรวมสาธารณูปโภคความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร และงานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ๒) งานปรับปรุงสะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง จำนวน ๕ แห่ง</p> <p>๒. ผลการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต ดังนี้</p> <p>๒.๑ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางพร้อมคณะกรรมการกำหนด TOR แล้ว</p> <p>๒.๓ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลจากกระทรวงการคลัง</p> <p>๒.๔ คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒.๕ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๐</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. ผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่าง และคลองบางลำพู จากบริเวณสะพานดำรงสถิต ถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา (บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓) อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงเขื่อนเดิม ระบบระบายน้ำ และรวบรวมน้ำเสียสะพาน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ทั้งสองฝั่งคลอง รวมถึงการจัดหาเรือไม้ (อีแปะ)</p> <p>๔. ปัญหาอุปสรรคบริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ มีบ้านรูกกล้า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการรื้อย้าย</p> <p>๕. แนวทางการดำเนินการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำ และพื้นที่คลองโอง่าง กทม. กำหนดรูปแบบเดินเรือเชิงอนุรักษ์ และรูปแบบเรือที่ใช้เป็นเรืออีแปะ (เรือไม้ที่นั่ง) ผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง) โดยมีอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อสามารถสัญจรผ่านสะพานได้ โดยประมาณการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ คน/วัน</p> <p>ทั้งนี้ การพัฒนาคลองโอง่าง บริเวณที่ ๑ กทม. ได้ดำเนินการร่วมกับ กปน. และ กปน. เพื่อนำระบบสายไฟฟ้าอากาศลงดิน พร้อมกับประปา และกำหนดไม่ให้มีการระบายน้ำเสียลงคลอง จึงต้องปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งไปที่โรงบำบัดน้ำเสียรัตนโกสินทร์</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองโอง่างเป็นเส้นทางท่องเที่ยว สัญจรทางน้ำเชื่อมต่อบ่อนพระสุเมรุ บางลำภู โดยพัฒนาให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจไปพร้อมกัน และบูรณาการการปรับโครงสร้างประปา ไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯ ทั้งนี้ ให้ กทม. รายงานกิจกรรมให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไปด้วย</p> <p>๒. ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรอบกรุง (คลองโอง่าง และคลองบางลำพู) เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาคลองอื่น ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเขตคลองบางลำพูให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี</p>	<p>กทม./กปน./ กปน.</p>
<p>การปฏิบัติการไหลเวียนน้ำในคลองบางเขนและคลองลาดพร้าว</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวราสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักงานระบายน้ำ)</p> <p>กทม. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการ ปรับปรุงสภาพน้ำในคลองลาดพร้าวให้ดีกว่าปัจจุบัน ซึ่งได้ประสานงานกรมชลประทานถ่ายเทน้ำในคลองลาดพร้าวลงสู่คลองบางเขน และคลองพระโขนง พบว่าสภาพน้ำในคลองส่วนใหญ่มีสภาพดีขึ้น ยกเว้นบริเวณคลองลาดพร้าวส่วนกลาง เนื่องจากการไหลเวียนของน้ำจากส่วนต้นคลองยังไหลเวียนไม่ถึง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การปฏิบัติการไหลเวียนน้ำโดยผันน้ำจากเขื่อน ให้ดำเนินการในทุกคลองเขตพื้นที่ กทม. โดยให้ช่วงฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๐) สามารถรักษาระดับน้ำดีในคลองได้</p>	<p>กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การปฏิบัติการไหลเวียนน้ำในคลองเขตพื้นที่ กทม. ได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อช่วยเจือจาง/ผลักดันน้ำเสียทุกคลองของ กทม. แล้ว โดยให้ กทม. ประสานแนวปฏิบัติกับกรมชลประทานต่อไป โดยเฉพาะในคลองลาดพร้าว รวมถึงให้วางแผนปฏิบัติการไหลเวียนน้ำโดยผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย</p>	<p>กทม.</p>
<p>การจัดระเบียบชุมชน ป้อมมหากาฬ</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการกองจัดการมลพิษ สำนักงานการโยธา)</p> <p>๑. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ) มีมติครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้เร่งดำเนินการรื้อถอน โดยให้ กทม. เร่งสร้างความเข้าใจให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปเกิดความยอมรับ</p> <p>๑.๒ ให้ติดตั้งภาพบริเวณป้อมมหากาฬให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังที่เข้าปรับปรุงแล้ว</p> <p>๑.๓ กำหนด Roadmap การดำเนินการให้ชัดเจน เช่น จะเข้าดำเนินการรื้อถอนเมื่อใด อย่างไร เป็นต้น</p> <p>๑.๔ ให้ กทม. ทหารือกับกรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าที่มีความเห็นต่าง กรณีที่จะมีการคงสภาพหรืออนุรักษ์อาคารบางหลังไว้ ว่าเป็นหลังใดบ้าง แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีคนอยู่อาศัยในพื้นที่</p> <p>๑.๕ ให้กองทัพบกเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยกรณีที่มีการดำเนินการรื้อถอนและต่อต้านจากชุมชน</p> <p>๑.๖ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือ</p> <p>๒. มท. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะที่ ๕ (กองทัพภาคที่ ๑ กองบัญชาการตำรวจนครบาล) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๒.๑ เห็นชอบตามแผนการประชาสัมพันธ์ของ กทม. ประกอบด้วย บทความเผยแพร่ตามสื่อมวลชน เอกสารเผยแพร่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ปิดป้ายแสดงรูปแบบภายหลังปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามพฤติการณ์ของชุมชน โดยมอบรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบปะทำความเข้าใจกับผู้บริหารสื่อต่าง ๆ</p> <p>๒.๒ มอบหมายให้กองทัพบก (กองทัพภาคที่ ๑) กำหนดแผนเจรจากับแกนนำชุมชน ซึ่งจะมีการประชุมวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และแผนการเปิดพื้นที่เข้าปฏิบัติการรื้อย้าย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ มอบหมายให้ กทม. เชิญประชุมหารือนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๒.๔ มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบผลของคดีที่ค้างในพื้นที่ ป้อมมหากาฬเพื่อประกอบการดำเนินการ เช่น คดียาเสพติด คดีจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น</p> <p>๒.๕ มอบหมายให้กองทัพบกเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยกรณีมีการต่อต้านจากชุมชน ขณะเข้าดำเนินการรื้อย้าย</p> <p>๓. มาตรการช่วยเหลือ พม. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดมาตรการเยียวยาช่วยเหลือดังนี้</p> <p>๓.๑ ที่อยู่อาศัยถาวร ประกอบด้วย โครงการของการเคหะแห่งชาติ และโครงการบ้านมั่นคงของ พอช.</p> <p>๓.๒ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว มอบหมายให้ กทม. ตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับให้ประชาชน อยู่อาศัยชั่วคราว</p> <p>๓.๓ มาตรการจัดเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มีย่านคงเหลือจำนวน ๔๒ หลัง</p> <p><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>มาตรการช่วยเหลือที่อยู่อาศัยชั่วคราวแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่</p> <p>๑. พม. โดย พอช. สามารถจ่ายค่าเช่าเป็นระยะเวลา ๑ ปีให้กับประชาชนที่ถูก รื้อย้ายตามกฎหมายเพื่อรอการก่อสร้างที่อยู่อาศัยถาวรของ พอช.</p> <p>๒. การเช่าพื้นที่ของเอกชนเพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยชั่วคราว</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ดำเนินการโดยพิจารณาตามกรอบกฎหมาย และความเท่าเทียมกัน</p> <p>๒. กรณีของป้อมมหากาฬ ขอให้ใช้คำว่ามาตรการช่วยเหลือแทนคำว่ามาตรการเยียวยา ดำเนินมาตรการช่วยเหลือก่อนการรื้อถอน</p> <p>๓. ทบทวนแนวทางมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่ให้ชัดเจน และรอบคอบ</p> <p>๔. พิจารณาแนวทางการอนุรักษ์บ้านเก่าในชุมชนป้อมมหากาฬ ทำความเข้าใจที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคงสภาพหรืออนุรักษ์อาคาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	กทม.
<p>แนวทางดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ</p>	<p><u>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)</u></p> <p>แนวทางดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ ๒) ประกอบด้วย</p> <p>๑. ดำเนินการตั้งแต่ ๒๓ มกราคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เว้นวันหยุดราชการรวม ๑๖๘ วัน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ลดจำนวนประชาชนจาก ๓,๐๐๐ คน/วัน เหลือ ๑,๕๐๐ คน/วัน วันละ ๓ จังหวัด เป้าหมายรวมจำนวน ๒๕๒,๐๐๐ คน ดังนี้</p> <p>๒.๑ จังหวัดขนาดใหญ่ ๗๐๐ คน (ประชากรเกิน ๑ ล้านคน)</p> <p>๒.๒ จังหวัดขนาดกลาง ๕๐๐ คน (ประชากร ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน)</p> <p>๒.๓ จังหวัดขนาดเล็ก ๓๐๐ คน (ประชากรไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ คน)</p> <p>๓. การกำหนดคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายประชาชน โดยเน้น</p> <p>๓.๑ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการเดินทางได้</p> <p>๓.๒ ผู้ที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์/พระราชานุเคราะห์ ได้แก่ ด้านสุขภาพ (ผู้ป่วย/ผู้พิการ) ที่มีความสามารถในการเดินทางได้ ด้านการศึกษา (ผู้ได้รับทุนการศึกษา) และด้านอาชีพ (สมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามพระราชดำริ)</p> <p>๓.๓ เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีโรคประจำตัวที่อาจมีอันตรายระหว่างเดินทาง</p> <p>ทั้งนี้ ได้นำเสนอแนวทางดังกล่าวให้กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) (ทหาร สำนักพระราชวัง กทม.) รับทราบแล้ว และจะได้ให้ผู้แทน มท. นำเสนอให้ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ได้รับทราบต่อไป</p> <p><u>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</u></p> <p>การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัด ฯ (ระยะที่ ๑) กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก โดยที่ผ่านมา ๓๐๔ รอบ อบท. ใช้งบประมาณไปแล้ว จำนวน ๒๒๖ ล้านบาท สำหรับการดำเนินการในระยะที่ ๒ จะมีแนวทางให้เทศบาลหรือ อบต. เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย</p> <p><u>(นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</u></p> <p>ในระยะที่ ๑ มีจิตอาสา ๑๑ ราย สนับสนุนอาหารให้แก่ประชาชนวันละ ๑๐๐,๐๐๐ กล่อง โดยในระยะที่ ๒ จะเหลือจิตอาสาเพียง ๔ ราย ศตส. จึงมีมติให้ ส่วนราชการระดับกระทรวง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมสนับสนุนอาหารทุกเดือน ๆ ละ ๓ กระทรวง ๆ ละ ๑๐ วัน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ กล่อง และน้ำดื่ม ๗๐,๐๐๐ ขวด โดย มท. รับผิดชอบร่วมกับ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในหลักการให้ใช้งบปกติของส่วนราชการเป็นลำดับแรก หากส่วนราชการใดไม่มีงบประมาณก็สามารถขอขบประมาณจากรายจ่ายงบกลางได้</p> <p><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</u></p> <p>มท. ได้ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๙๔ ล้านบาท โดยได้โอนให้จังหวัดแล้วจำนวน ๔๐ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๕๔ ล้านบาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบจังหวัดที่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม โดยจะใช้งบประมาณที่เหลือในการสนับสนุนอาหารให้แก่ประชาชน จำนวน ๑๒ ล้านบาท และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระยะที่ ๒ ของ ปค. (๑๖๘ วัน) เนื่องจาก อปท. มีงบประมาณที่จำกัด ดังนั้น หากมีช่องทางควรขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากรัฐบาล</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดฯ (ระยะที่ ๒) เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร เพื่อรองรับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ ฯ ในเขตพื้นที่พักคอยที่สนามหลวง เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สืบสวนการใช้งบประมาณดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ฯ เพียงพอหรือไม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๒. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและสมาชิก อส. ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในระยะที่ผ่านมา ๓. ให้หารือกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในวันครบรอบสตรมาวาร์ (๑๐๐ วัน) เช่น พิธีเข้าการทำบุญตักบาตร พิธีบ้าย เป็นต้น เพื่อชักชวนแนวทางให้จังหวัดทราบ โดยอาจใช้กลไกประชารัฐร่วมด้วย 	<p>ปค./สถ./ ศตส.มท./ สนผ.สป.</p>
<p>ความคืบหน้าการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน (คทช.)</p>	<p>กรมที่ดิน (นายประทีป กิรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <p>ผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (คณะที่ ๒) ภายใต้ คทช. ประกอบด้วย</p> <p>๑. ผลการดำเนินการระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ จำนวน ๔๐ จังหวัด สามารถจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยในที่ดินได้ จำนวน ๑๒,๐๖๘ ราย (รายละเอียดไม่เกิน ๕๐ ไร่) ๑๔,๙๗๐ แปลง เนื้อที่ ๙๓,๑๐๔ ไร่ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ปี ๒๕๕๘ สามารถจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยในที่ดินได้ จำนวน ๙,๓๑๖ ราย ๑๒,๐๘๓ แปลง เนื้อที่ ๗๖,๔๑๖ ไร่ ๑.๒ ปี ๒๕๕๙ มีการจัดส่งพื้นที่ให้ ๒ ครั้ง แบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> ๑) ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๖ จังหวัด ๑๙ พื้นที่ สามารถจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยในที่ดินได้ จำนวน ๒,๔๓๖ ราย ๒,๕๔๔ แปลง เนื้อที่ ๑๔,๖๗๘ ไร่ ๒) ครั้งที่ ๒ มีเป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ๑๘ พื้นที่ โดยทุกจังหวัดจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีจังหวัดขอนแก่นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีเป้าหมาย ๔๔๔ ราย สามารถจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยในที่ดินได้ จำนวน ๓๑๖ ราย ๓๔๓ แปลง เนื้อที่ ๒,๐๑๑ ไร่ <p>๒. สำหรับจำนวน ๓๖ จังหวัดที่เหลือ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (คณะที่ ๑) กำหนดประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๖๐ เพื่อพิจารณาที่ดินที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวน ๑๘ จังหวัด ส่วน ๑๘ จังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่และจัดส่งพื้นที่ให้คณะกรรมการจัดที่ดิน (คณะที่ ๑) พิจารณาต่อไป</p> <p>๓. การจัดทำโปรแกรมสนับสนุนการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. (nlpc.dol.go.th) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดทราบแล้ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บในโปรแกรม แบ่งเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ ข้อมูลพื้นที่โครงการ แสดงชื่อโครงการ จังหวัด เนื้อที่ จำนวนผู้ที่ได้รับการจัด หนังสืออนุญาตฯ วันที่อนุญาต วันสิ้นสุดการอนุญาต ชื่อชุมชนหรือสหกรณ์</p> <p>๓.๒ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการจัด แสดงเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ พื้นที่โครงการ เนื้อที่ที่ได้รับ</p> <p>๓.๓ กระบวนการ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไข การจัดที่ดินแต่ละประเภทพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)</p> <p>๓.๔ ข้อมูลแผนที่ แสดงแปลงรวม แปลงย่อย พื้นที่ส่วนกลาง และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตรฐาน ๑ : ๑๐๐๐ และ ๑ : ๕๐๐๐ เพื่อสนับสนุนการจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยในที่ดิน</p> <p>ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำหนดประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรับทราบแนวทางการทำงานของ คทช. ต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้เร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการจัดที่ดิน (คณะที่ ๒) ให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. และร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ด้วย</p>	ทต.
<p>ความคืบหน้าแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวสิริมา วัฒนโน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)</p> <p>ความคืบหน้าแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาพรวม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแยกเป็น ๕ กลุ่ม</p> <p>๑. แผนงานบูรณาการการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยแยกเป็น</p> <p>๑.๑ จัดสรรให้กลุ่มจังหวัด วงเงิน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๑.๒ กองทุนพัฒนา SMEs แนวประชารัฐ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๑.๓ Top Down (โครงการขนาดใหญ่) วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๒. กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๓. กองทุนหมู่บ้าน วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคลัง วงเงิน ๒๗,๐๗๘ ล้านบาท</p> <p>๕. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๒๒,๙๒๑ ล้านบาท</p> <p>วงเงินที่ผ่านความเห็นชอบของ ก.น.จ. และ ครม. วงเงินงบประมาณ ๑๑๐,๔๓๓.๖๗ ล้านบาท มีการแบ่งออกเป็น โครงการที่กลุ่มจังหวัดจัดทำเอง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗ งบประมาณ ๖๙,๒๑๓.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการโดยส่วนราชการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๖๘ งบประมาณ ๓๙,๔๐๕.๓๔ ล้านบาท ดำเนินการโดย อปท. คิดเป็น ร้อยละ ๑.๖๔ งบประมาณ ๑,๘๑๕.๒๓ ล้านบาท จำแนกโครงการออกเป็น ๑๑ ด้าน โดยมีโครงการที่มีวงเงินมากเป็น ๕ ลำดับแรก ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเกี่ยวกับถนน วงเงิน ๒๙,๒๘๔.๖๗ ล้านบาท - โครงการเกี่ยวกับน้ำ วงเงิน ๒๐,๐๔๓.๒๙ ล้านบาท - โครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วงเงิน ๑๙,๓๒๙.๑๙ ล้านบาท - โครงการเกี่ยวกับการเกษตร วงเงิน ๑๑,๔๕๙.๖๒ ล้านบาท - โครงการเกี่ยวกับการค้าการลงทุน วงเงิน ๑๐,๗๕๘.๒๘ ล้านบาท <p>สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดค่าของงบประมาณ และจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะนำเสนอเข้า ครม. ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงบประมาณจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระ ๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ก็จะนำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ</p> <p><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</u></p> <p>ปฏิทิน Timeline การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากที่ ก.น.จ. กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม วงเงิน ๑ แสนล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลา ๒ เดือน ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นการถอดบทเรียนร่วมกับส่วนกลาง และ บางจังหวัด - วันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปี ๒๕๖๑ ให้ชัดเจนกับการมอบนโยบาย - วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ Workshop โดยทำร่วมกับจังหวัด - วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดจัดทำแผนและโครงการ - วันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง - วันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อทบทวน <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. การดำเนินการขอให้เป็นความต้องการของพื้นที่จริง ๆ และให้ดำเนินการตาม Timeline โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในพื้นที่ (Local Economy)</p>	<p>สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. รัฐบาลมีความคาดหวังในศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีความสำคัญเรื่องความรู้ ความสามารถของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องรู้ทั้งเรื่องงบประมาณและความรู้ในทุกด้าน รวมทั้งให้บทบาทโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) และกลไกการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมีประสิทธิภาพหรือไม่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กำชับการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ และความโปร่งใส</p>	สพ.ส.ป./กจ.ส.ป.
<p>รายงานความก้าวหน้าระบบไฟฟ้าใต้ดิน (กรุงเทพฯ/เขตปริมณฑล)</p>	<p>การไฟฟ้านครหลวง (นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ การไฟฟ้านครหลวง)</p> <p>๑. ภาพรวมการนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดินของ กฟน. การดำเนินการในพื้นที่ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p>๑.๑. ส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ถนน รวมระยะทาง ๔๑.๙ กิโลเมตร ดังนี้</p> <p>๑) รื้อถอนสายสื่อสารและหักเสาแล้ว ๔ ถนน ได้แก่ ถนนสีลม ถนนปทุมวัน ถนนจิตรลดา ถนนราชวิถี รวมระยะทาง ๑๗.๕ กิโลเมตร</p> <p>๒) อยู่ระหว่างรื้อถอนสายสื่อสาร และหักเสา ๓ ถนน ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนสุขุมวิท รวมระยะทาง ๒๔.๔ กิโลเมตร</p> <p>๒.๑) ถนนพหลโยธิน ระยะทาง ๘ กิโลเมตร ผู้ประกอบการเช่าท่อของ กฟน. เนื่องจากเป็นพื้นที่ TOT และ CAT ไม่มีท่อสายสื่อสาร ขณะนี้อยู่ระหว่าง กฟน. พิจารณาอนุญาตเพื่อทำสัญญาเช่า กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๒.๒) ถนนพญาไท ระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร และถนนสุขุมวิท ระยะทาง ๑๖.๖ กิโลเมตร กสทช. ประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาตัดสินใจการเลือกเช่าท่อ ทั้งนี้ ในพื้นที่ทั้ง ๒ ถนน มีท่อสายสื่อสารของ กฟน. TOT และ CAT ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการ คาดว่าจะมีข้อสรุปจากการประชุมในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมระยะทาง ๑๗๒.๗ กิโลเมตร ดังนี้</p> <p>๑) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ได้แก่ โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท เพิ่มเติม และโครงการนนทบุรี</p> <p>๒) โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา ระยะทาง ๑๐.๙ กิโลเมตร คือ โครงการพระราม ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี</p> <p>๒. ผลจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กฟน. ได้เสนอปัจจัยที่จะดำเนินการเร่งรัดโครงการทั้งหมด ๑๗๒ กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ผลักดันการวางแผนงานและงบประมาณร่วมกัน โดยให้ กทม. จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องแผนงานของ กฟน. เป็นหลัก</p> <p>๒) กำหนดเจ้าภาพสำหรับการนำสายสื่อสารลงดิน โดยให้ กสทช. เป็นเจ้าภาพนำสายสื่อสารลงดิน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ก) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน กฟน. บูรณาการการทำงานร่วมกับ กฟน. ใช้ผู้รับเหมารายเดียวกัน ผ่านการประกวดราคาาร่วมกัน โดยใช้ราคากลางของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>ค) มีแนวปฏิบัติ ข้อตกลงในการใช้ Right of Way โดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ</p> <p>ง) เพิ่มระยะเวลาการใช้พื้นที่โดยปิดพื้นที่ ๑ ช่องจราจร ๒๔ ชั่วโมง จากการประชุมสั่งการให้ กทม. จ.นนทบุรี และ จ. สมุทรปราการ ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมพิจารณาการจัดการจราจร</p> <p>๓. ผลดำเนินการ กฟน. ได้ประสานกับ กทม. จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ เพื่อหารือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๓.๑ กทม. ประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับอำนวยการ (ปสอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อบูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แผนงานของ กฟน. เป็นหลัก</p> <p>๓.๒ จ. นนทบุรี ดำเนินประชุมร่วมกับหน่วยงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๓.๓ จ. สมุทรปราการ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๔. แนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไป กฟน. จะนำมติคณะกรรมการอำนวยการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>จัดทำสรุปข้อมูลที่จะนำเรื่องขออนุมัติหลักการเข้า ครม. มานำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะขอมติเรื่องใด เกี่ยวข้องกับระเบียบ หรือข้อกฎหมายใดบ้าง รวมถึงประเด็น ปัญหา/อุปสรรค/ผลกระทบต่อการจราจร เพื่อนำเรียนต่อ ครม.</p>	กฟน.
เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบ ให้หามาตรการเรื่องการให้บริการ รวบรวมการนำเสนอปัญหาที่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ทด. นำเรียนข้อมูลต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด</p> <p>๒. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ๒ กรม เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงาน</p> <p>๓. การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) ระหว่างรอรัฐมนตรีคนใหม่ ให้เตรียมข้อมูลให้พร้อม</p> <p>๔. ร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ... เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายหลังเมื่อ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ... ประกาศใช้ เช่น ผังนโยบาย ผังประเทศ ฯ รวมถึงประเด็นการใช้แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อร่วมใช้ในการจัดทำผังเมืองระดับต่าง ๆ ด้วย</p>	<p>ทด.</p> <p>ยผ./ทด.</p> <p>ทด.</p> <p>ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. ความสำเร็จ OTOP เน้นย้ำเรื่องคุณภาพมากกว่าเรื่องดาว และให้จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอความสำเร็จในการประชุมหรือข้อราชการครั้งต่อไป</p> <p>๖. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานความสำเร็จการดำเนินงาน</p> <p>๗. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ อบายมุข ยาเสพติด รวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมือง มอบหมาย ปค. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ</p> <p>๘. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการขยะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน</p>	<p>พช.</p> <p>พช.</p> <p>ปค.</p> <p>สธ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.